

VŨ LẠC

Các hộ dân tự nguyện phá dỡ công trình xây dựng vi phạm



Công trình vi phạm của ông Đoàn Văn Triu đã tháo dỡ khoảng 80%.

Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình còn nhiều bất cập, do đó phát sinh một số vi phạm. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Những năm qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, coi đây là việc làm thường xuyên. Do vậy, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các phường, xã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhiều trường hợp vi phạm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để phát sinh vi phạm mới. Đối với xã Vũ Lạc, mặc

dù UBND thành phố đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai trên địa bàn, tuy nhiên UBND xã Vũ Lạc chưa chủ động thực hiện xử lý vi phạm theo thẩm quyền, xử lý chưa triệt để, vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp. Để tập trung xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn xã Vũ Lạc, UBND thành phố đã tổ chức họp các ngành có liên quan để giải quyết dứt điểm các vi phạm vi phạm về đất đai. Theo đó, yêu cầu UBND xã Vũ Lạc quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích 5% của xã. Tổ chức rà soát, báo cáo cụ thể kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo Công văn số 2441/UBND-

TCKH, ngày 16/12/2019 của UBND thành phố về việc lập quy hoạch xây dựng, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát các thủ tục, hồ sơ, thông báo yêu cầu 4 hộ gia đình, cá nhân ông Trần Công Vọng, Nguyễn Đình Cường, Phạm Huy Hoàng, Đoàn Văn Triu tự thu dỡ công trình vi phạm. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, xây dựng kế hoạch và thực hiện cưỡng chế trả lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đồng thời, quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích để tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê sử dụng đất theo đúng mục đích. Ông Đặng Xuân Khoa, Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành

phố, Đảng ủy xã Vũ Lạc đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xử lý vi phạm đối với ông Trần Công Vọng, Nguyễn Đình Cường, Phạm Huy Hoàng, Đoàn Văn Triu; tổ chức tuyên truyền, thông báo, đôn đốc các hộ tự nguyện tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, bảo đảm giá trị còn lại của tài sản, ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Đến nay, ông Trần Công Vọng có đơn đề nghị tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, đang tháo dỡ 3 căn nhà liên kế thuộc dãy nhà liên kế; ông Phạm Huy Hoàng, Đoàn Văn Triu đã tháo dỡ 80% mái tôn dẫy nhà kinh doanh bán uống, nhà tạm mái tôn trên đất nông nghiệp; UBND xã chăm dứt hợp đồng cho mượn đất và đôn đốc, thông báo yêu cầu ông Nguyễn Đình Cường bàn giao hoàn trả lại mặt bằng.

Ông Trần Công Vọng cho biết: Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích tôi làm đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên diện tích đất trồng cây lâu năm trả lại nguyên trạng đất ban đầu. Hiện tôi đang thuê nhân công, máy móc tháo dỡ phần công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ.

Cùng với sự chủ động tháo dỡ của các hộ gia đình, cá nhân vi phạm, UBND xã Vũ Lạc cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tháo dỡ. Phối hợp với các phòng, ban liên quan của thành phố thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

MINH NGUYỄN

NAM HÀ

Thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp

Xác định ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) vẫn đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân ngoài độ tuổi lao động nên nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Nam Hà (Tiền Hải) triển khai nhiều hoạt động, cơ chế khuyến khích người dân duy trì, phát triển các nghề TTCN.

Đã qua thời vàng son cả làng, cả xã Nam Hà nhà nào cũng có người làm nghề khâu nón lá. Nhưng cái nghề đã gần bó hàng trăm năm với người dân nơi đây vẫn không bị mai một bởi nó vẫn là kế sinh nhai của hàng trăm hộ dân mà nhân lực đều hết tuổi lao động hoặc quá tuổi để có thể xin vào làm việc trong nhà máy, xí nghiệp. Bà Trương Thị Loan, 68 tuổi ở thôn Hướng Tân bộc bạch: Gần bó gần cả cuộc đời với nghề khâu nón lá rồi nên chỉ một ngày không làm cũng thấy người buồn bã. Nghề khâu nón không phải dài lâu mưa nắng, không cực nhọc nên người cao tuổi vẫn làm được. Như tôi, vừa ở nhà trông cháu cho các con đi làm ở doanh nghiệp vừa tranh thủ khâu nón, mỗi tháng cũng được 3 triệu đồng tiền công đủ trang trải cuộc sống, không phải dựa vào con cháu, thế là vui lắm rồi.

Nghề khâu nón lá giờ chỉ còn ở 2 thôn Hướng Tân và Đông Quách của xã Nam Hà với khoảng 100 hộ, gần 200 lao động. Sản phẩm nón lá của người thợ thủ công nơi đây vẫn giữ được độ chắc chắn, dày dặn nhưng nhẹ nhàng, hấp dẫn người tiêu dùng nên làm ra đến đâu thương lái đến thu mua hết tới đó. Mỗi năm bà con sản xuất được khoảng 46.200 sản phẩm cho giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất thấp chỉ chiếm khoảng 1/3 giá trị sản phẩm, lợi nhuận cao nên nhiều bà con vẫn duy trì và gắn bó với nghề. Chị Nguyễn Thái Hoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hà chia sẻ: Bên cạnh tuyên truyền, động viên hội viên phụ nữ gìn giữ phát triển nghề truyền thống của địa phương, chúng tôi cũng vận động, khuyến khích chị em tìm kiếm đưa nghề mới về làng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã Nam Hà còn thực hiện nhiều cơ chế hỗ trợ người dân mở mang phát triển các ngành nghề TTCN. Cụ thể, địa phương tạo điều kiện về mặt bằng để các hộ mở rộng quy mô cơ sở sản xuất; cải tạo, nâng cấp đường trục xã, đường liên thôn giúp giao thông vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa thuận lợi. UBND xã thực hiện đơn giản, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, các

đoàn thể đứng ra bảo lãnh, tín chấp vay vốn để người dân đầu tư phát triển nghề. Hiện cả xã có hơn 2.000 hộ dân được vay vốn từ các nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quỹ Tín dụng nhân dân... với tổng dư nợ gần 50 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Thung, Chủ tịch UBND xã Nam Hà cho biết: Nhằm thúc đẩy nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển và hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm, chúng tôi đã quy hoạch và đầu tư nâng cấp chợ Nam Hà thu hút nhiều tiểu thương vào kinh doanh nên hoạt động thương mại của địa phương thêm sôi động.

Ở Nam Hà hiện nay người dân sống bằng nhiều nghề: khâu nón lá, mây tre đan, mộc sồi, làm hàng mã, mộc, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, xây dựng, may mặc... Các nghề TTCN giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 1.000 lao động, chủ yếu là lao động nữ và người hết độ tuổi lao động với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

KHẮC ĐUẨN



Nghề khâu nón lá tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 400 lao động.

Cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết

Không chỉ là người tiên phong, nhiệt huyết trong các hoạt động đoàn, anh Nguyễn Đăng Trường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Minh Tân (Đông Hưng) còn là điển hình làm kinh tế giỏi với mô hình trồng hoa, cây cảnh, mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Trường không lựa chọn đi làm ăn xa như nhiều bạn bè đồng trang lứa mà quyết định ở lại quê hương khởi nghiệp bằng nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh của địa phương. Theo anh Trường, thời gian đầu khởi nghiệp anh cũng gặp không ít khó khăn. Với số vốn tích lũy và vay mượn từ gia

đình, anh lặn lội lên Lạng Sơn để mua cây giống về trồng. Công việc chăm sóc hoa, cây cảnh cần phải có trình độ, kỹ thuật và sự am hiểu về cây. Sau cơn bão năm 2020, trên 200 cây của gia đình anh bị ngập úng dẫn đến hỏng rễ không thể cứu chữa, thiệt hại trên 70 triệu đồng. Song, bằng sự quyết tâm và nỗ lực, những khó khăn được chàng thanh niên sinh năm 1998 từng bước khắc phục. Hiện tại, vườn của gia đình anh có diện tích trên 1,5ha trồng 400 cây đào, 1.000 cây mẫu đơn và cây phát lộc. Nhiều cây đào với gốc to, thế đẹp có giá lên đến 25 triệu đồng/cây. Mỗi năm anh đầu tư 50 triệu đồng mua giống, vật tư nông

nghiệp phục vụ trồng hoa, cây cảnh, sau khi trừ chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng. Nhiều thanh niên trong xã cũng mạnh dạn học và làm theo anh Trường khởi nghiệp bằng trồng hoa, cây cảnh. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Trường còn rất tích cực, nhiệt huyết với công tác đoàn trong vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Minh Tân. Anh cùng với Ban Chấp hành (BCH) Đoàn xã đã vận động nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã tham gia các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, khẳng định vai trò, năng lực tổ chức, tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Điển hình: hưởng ứng tháng

thanh niên năm 2022, BCH Đoàn xã Minh Tân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trồng 25 cây bưởi tại Trường Mầm non Minh Tân và Trường Tiểu học Minh Tân. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, BCH Đoàn xã đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Trường THPT Tiên Hưng tổ chức tiếp sức mùa thi năm 2022 với các hoạt động thiết thực như phát nước miễn phí, hỗ trợ các sĩ tử trước khi vào thi, phân lương giao thông. Hoạt động này thu hút sự tham gia của 10 đoàn viên, thanh niên trong xã. Đặc biệt, trong dịp hè, anh Trường đã đóng dựng cùng BCH Đoàn xã tổ chức thành công nhiều hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã; trong đó lớp dạy bơi lần đầu được triển khai nhưng đã thu hút sự quan tâm của trên 60 em thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh. Lớp học không chỉ mang đến cho các em sân chơi bổ ích mà còn trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản trong phòng tránh đuối nước. Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn Thanh niên xã đã kết nối với ngân hàng cho 31 đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế với số vốn trên 1,1 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Hiểu, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân cho biết: Anh Nguyễn Đăng Trường và nhiều đoàn viên, thanh niên đã

có những đóng góp rất tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hơn nữa để Đoàn Thanh niên xã tiếp tục tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Xã Minh Tân hiện có khoảng 100 thanh niên làm việc tại quê hương và trên 400 thanh niên đi làm ăn xa. Cây phát lộc của địa phương đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, chúng tôi đang tiếp tục xây dựng sản phẩm đào Minh Tân thành sản phẩm OCOP. Anh Trường đã biết tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Từ gương thanh niên làm kinh tế giỏi như vậy, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó có thanh niên tích cực chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả trồng hoa, cây cảnh để làm giàu ngay tại quê hương. Chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thanh niên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chỉ đạo HTX DVNN liên kết bảo đảm đầu ra cho sản phẩm của các mô hình kinh tế thanh niên làm chủ giúp họ yên tâm phát triển sản xuất.

NGUYỄN TRIỆU

Biểu dương gia đình nhật được gần 50 triệu đồng trả lại người mất



Lãnh đạo UBND xã Vũ Hội trao giấy khen cho gia đình anh Tống Xuân Đại.

UBND xã Vũ Hội (Vũ Thư) vừa tổ chức khen thưởng đợt xuất, biểu dương gia đình anh Tống Xuân Đại, sinh năm 1972, thôn Hưng Nhượng nhật được gần 50 triệu đồng trả lại người mất.

Vào khoảng 17 giờ ngày 9/8, trên đường đi làm về đến tuyến đường ĐT.454 thuộc địa phận xã Vũ Hội, anh Tống Xuân Đại và vợ là chị Nguyễn Thị Tâm nhật được 1 chiếc túi ví loại to, bên trong có gần 50 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ cá nhân. Ngay sau khi nhật được số tiền trên, vợ chồng anh Đại đã về nhà, cập nhật thông tin trên mạng xã hội và tình cờ nhận thấy vợ chồng anh Lê Văn Đạt, chị Bùi Phương Thảo, quê quán xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư (thường trú tại khu vực cầu Cạn, xã Vũ Hội) cũng đăng tải thông tin đánh rơi ví tiền và các loại giấy tờ như trên, khá trùng khớp. Vợ chồng anh Đại đã chủ động liên lạc với người bị mất, sau khi xác minh chính xác chủ tài sản, gia đình anh đã trao trả lại toàn bộ tài sản, giấy tờ cho anh Lê Văn Đạt trước sự chứng kiến của gia đình và một số bà con địa phương. Đây là số tiền tích góp của gia đình anh Đạt trên đường mang đi trả nợ.

Nhân dịp này, UBND xã Vũ Hội đã trao giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" cho gia đình anh Tống Xuân Đại. Việc khen thưởng đợt xuất nhằm ghi nhận, biểu dương kịp thời hành động đẹp của gia đình anh Đại, đồng thời góp phần lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

QUYNH LƯU



Đoàn Thanh niên xã Minh Tân (Đông Hưng) tổ chức lớp dạy bơi cho thiếu niên, nhi đồng tại địa phương.